

ชาวนศิลป์เสียชีวิตที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมลุย-ซีบีเอ็นไทยยังฟื้นได้

คค.ขอใช้งบกู้7.7พันล.
อุตุยื่นแผน1.4หมื่นล.
ส.โรงแรมหนุนแพคเกจ
4ล้านคนเที่ยวฟรีในปท.
‘ชาวนศิลป์’ซีแบเรนด์‘การบินไทย’ยังไปได้ดี มีจุดแข็ง
พร้อมร่วมบอร์ดและทีมบริหารปรับระบบธุรกิจ
นายกสมาคมโรงแรมไทยแนะ รม.จัดแพคเกจเน้น
ชนชั้นกลางเดินทางท่องเที่ยว (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

บินไทย

เตรียมโครงการรับงบ4แสนล.

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเราไม่ทิ้งกันว่า ในส่วนของกระทรวงการคลังหลังจากที่ทำโครงการเราไม่ทิ้งกัน จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทจบไป ได้มีการทำโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันต่อ โดยสิ่งที่เราไม่ทิ้งกันซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานในกระทรวงการคลัง

ระดมโอเดียดีพีเอ็น-กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

กราฟิกมติชนรายวัน
Matchon Daily Graphic
(07.06.2020)



1

กำลังใจ ตอบแทนบุคลากร
รับมือโควิด-19

ได้แก่ อสม. จนท. รพ.สต.
จำนวน 1,200,000 คน

สนับสนุนงบประมาณ 3 วัน 2 คืน
ผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศ

ที่มา : 1 - 2 ททท. 3 กสทช.



2

เที่ยวบินสุข บัตรกำนัลดิจิทัล
ท่องเที่ยวในประเทศ

- เดินทางข้ามจังหวัดเท่านั้น
- ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป 4 ล้านคน
- แสดงบัตรกำนัลกับที่พักเมื่อเช็คอิน

รัฐจะโอนเงินคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้จ่ายในโรงแรม อาทิ ห้องพัก
ห้องอาหาร สปา และ
ร้านขายสินค้าที่ระลึกต่อไป



3

เวิร์กฟรอมโฮม ฮับ
ใช้ 5G ระบบสาธารณสุข

- จุดใจบุคลากรจากบริษัทไฮเทคข้ามชาติ
เข้ามาพำนักและทำงานในประเทศไทย
- ให้ความสะดวกออกใบอนุญาตทำงาน
- ปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษี
ให้ต่างชาติอยู่ในระบบจัดเก็บรายได้
ของไทย
- กำหนดเงื่อนไขทำงานในประเทศไทย
5-7 ปี ขอสัญชาติไทยได้

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 7 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15428

หน้า: 1 (ล่างขวา), 8, 9

Col.Inch: 24.2.10

Ad Value: 375,255

PRValue (x3): 1,125,765

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชาญศิลป์เสียชีวิตที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมลุย-ขับคนไทยยังฟื้นได้

กรกฎาคมนี้ มองว่าหากเป็นเช่นนั้น แพดเจอร์กระตุ้นท่องเที่ยวจะต้องรีบออกมาให้ทันเดือนกรกฎาคมด้วย ควรเห็นความชัดเจนในเดือนนี้ เพื่อเป็นส่วนช่วยกระตุ้นในการตัดสินใจเดินทางมากขึ้นของคนในประเทศ ขณะที่เดือนกรกฎาคมเป็นช่วงหน้าฝน ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวมักติดตรงหน้าฝน เพราะคนไทยปกติไม่ได้ชอบอากาศชื้นและความชื้น และ เพราะเมื่อฝนตกก็ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวได้ ต้องอยู่แต่ในที่พำนัก ซึ่งการไปเที่ยวในรูปแบบนี้คงไม่มีความสุขมากนัก โดยตัวแพดเจอร์กระตุ้นท่องเที่ยวที่จะออกมา อยากให้มีความครอบคลุมมากที่สุด เพราะอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้ใช้ส่วนนี้ไปเที่ยวกัน แต่ก็ต้องดูด้วยว่ากำลังซื้อขณะนี้ยังมีมากน้อยเท่าไร เพราะกำลังซื้อตอนนี้สำคัญจริงๆ

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

บิณฑไทย

“สัญญาณการเดินทางท่องเที่ยวในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนมากนัก แม้จะเห็นการเดินทางมากขึ้นในจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ อาทิ พัทยา บางแสน แต่ไม่สามารถนับเป็นสัญญาณการฟื้นตัวได้ เพราะเป็นทริปแบบไปเช้าเย็นกลับ ไม่มีการพักค้างแรม ทำให้การใช้จ่ายไม่ได้สะพัดมากนัก โดยคาดหวังว่าการปลดล็อกดาวนโหลด 4 น่าจะทำให้ทุกอย่างกลับมามีชีวิตชีวา น่าจะทำให้เกิดการเดินทางข้ามจังหวัดในระยะไกล การพักค้างแรม และการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นได้” นางศุภวรรณกล่าว

ก๊าซชุดตามน้ำมันเหตุบริโภคลด

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติว่า ภาพรวมราคาเมื่อเดือนเมษายนปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคมตามรอบของสัญญาณการซื้อขายในประเทศไทยอยู่ที่ 233.0334 บาทต่อล้านบีทียู เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ราคาตลาดของก๊าซธรรมชาติเหลว (สเปดแอลเอ็นจี) เดือนเมษายน 2563 ปรับตัวลดลงเช่นกัน เหลือ 2.162 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู โดยราคาสเปดแอลเอ็นจีเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย จากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซในยุโรปอยู่ในระดับต่ำและหลายภูมิภาคทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำเช่นกัน

นายวัฒนพงษ์กล่าวว่า สำหรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) สถานี

ภายในรัศมี 50 กิโลเมตร (กม.) จากสถานีแม่ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2563 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) รถยนต์ส่วนบุคคล อยู่ที่ 15.31 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) รถโดยสารสาธารณะ ราคา 10.62 บาทต่อ กก. สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลจากสถานีแม่มากที่สุด ราคา 19.31 บาทต่อ กก. (ไม่รวมภาษีอบจ.) ปริมาณการจำหน่ายก๊าซเอ็นจีวี สิ้นสุดเดือนเมษายน อยู่ที่ 2,955 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 121.00 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการเอ็นจีวี สะสม 511 สถานี ทั้งนี้มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 436 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 417 สถานี

ปชป.ขงเยี่ยวยาพระรูปละ100บ.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมาตรการเยี่ยวยาพระสงฆ์

ที่บิณฑไทยไม่ได้ เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ได้เสนอให้เยี่ยวยาพระสงฆ์วันละ 60 บาทต่อรูป โดยจะส่งเงินไปให้วัดแต่ละแห่งเป็นผู้บริหารเงิน เบื้องต้นจะจ่ายเงินให้ตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. รวม 3 เดือนนั้น ไม่ทราบว่าจะรัฐบาลมีหลักเกณฑ์ในการเยี่ยวยาพระภิกษุสงฆ์อย่างไรบ้าง หรือใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเยี่ยวยา ส่วนตัวเห็นว่าการเยี่ยวยาให้แก่พระภิกษุสงฆ์วันละ 60 บาทนั้น เป็นจำนวนเงินที่น้อยเกินไปสำหรับค่าครองชีพในยุคปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับกรณียะเยี่ยวยาให้แก่ประชาชนทั่วไปเดือนละ 5,000 บาท ตกเฉลี่ยวันละ 167 บาท แต่พระภิกษุสงฆ์กลับได้รับค่าเยี่ยวน้อยกว่า 3 เท่า คิดเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอกับค่ากวดค่าในการฉันเช้าฉันเพลแต่ละมื้อ ตกเฉลี่ยมีมูลค่า 30 บาท ไม่พอแม้แต่จะซื้อถ้วยเดียว หรือข้าวเพราะไปใส่ดาวและน้ำดื่มได้ ในสถานการณ์ขณะนี้ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกัน เพราะมีการงดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสังฆกรรมลดลง ทำให้ขาดแคลนปัจจัยที่ฆราวาส ญาติโยมทำบุญถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา

นายเทพไทกล่าวต่อว่า ขอเสนอให้รัฐบาลถวายเงินเยี่ยวยาแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รูปละ 100 บาทต่อวัน หรือประมาณเดือนละ 3,000 บาท แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่มีจำนวน 250,000 รูปเท่านั้น ใช้เงินงบประมาณจำนวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับวงเงินการเยี่ยวยาให้แก่ฆราวาส หรือประชาชนทุกกลุ่มจำนวน 44-48 ล้านคน และ

การถวายปัจจัยเยี่ยวยาให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ ถือว่ารัฐบาลได้ใช้โอกาสนี้สร้างบุญกุศลให้กับประเทศชาติ

โคราชเปิดตลาดพาณิชย์ร่วมใจสู้

วันเดียวกัน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดตลาดพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ลดราคาช่วยประชาชน Lot 4 จ.นครราชสีมา ที่ตลาดต้องชมไนท์บาร์ชาพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีนายอำนาจ ปองนาน นายอำเภอพิมาย, นายดณัย ตั้งเจิดจำ นายเทศมนตรีตำบลพิมาย และหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบกับค่าครองชีพของประชาชน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ซีอิ๋ว น้ำปลา ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ลดราคาตั้งแต่ 5-68% และยังคงกระจายไปทั่วทุกอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ อำเภอละ 1-2 วัน รวมทั้งหมด 36 ครั้ง จะสิ้นสุดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 4 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ห้างบิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ แม็คโคร ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างท้องถิ่น อาทิ สยามวิไล ฮักก็ซูเปอร์มาร์เก็ต คลังพลาซ่า วงศ์มังกร ซูเปอร์สโตร์ และทิวกิจ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม

‘ดีอีเอส’ห่วงกม.ใหม่ซ้ำจุด5G

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เปิดเผยว่า ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการสรรหาคณะกรรมาธิการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้เกิดช่องว่างในการทำงานของ กสทช. ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการ รวมถึงนายสุภากร ตันตลสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จึงไม่กล้าตัดสินใจในการทำงาน ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ โดยเฉพาะปัจจุบันที่ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการต่อยอดการใช้งาน 5G ที่จะเป็ประโยชน์ต่อ

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศต้องล่าช้าออกไป เสนอใช้พ.ร.บ.แก้สรรหากสทช.

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ทราบดีว่าคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ไม่ได้มีอำนาจในการสรรหา กสทช. แต่ทั้งนี้ได้มีการเสนอถึงแนวทางในการสรรหา กสทช.ว่าสามารถเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยให้อาศัย พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับเดิม ปี 2560 ในการสรรหา กสทช.ชั่วคราว เพื่อดำเนินงานระหว่างรอ พ.ร.บ.ฉบับใหม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้หากเกรงว่าบางฝ่ายไม่เห็นด้วย สามารถเขียนบทเฉพาะกาลท้าย พ.ร.บ. ระบุว่า กสทช.ชั่วคราวจะสิ้นสุดสภาพต่อเมื่อ พ.ร.บ.ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ และเพื่อไม่ให้เกิดการปิดโอกาส กสทช.ชั่วคราวสามารถลงสรรหาใหม่ ภายใต้พ.ร.บ.ฉบับใหม่ได้

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว แต่ไม่สามารถตัดสินใจได้ เนื่องจากเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร คือ ครม. ดังนั้น จึงเสนอว่าควรหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนว่า พ.ร.บ. ฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ ต้องอาศัยระยะเวลาเท่าไร ซึ่งหากใช้เวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี จะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อ ครม. ซึ่งหาก ครม.เห็นชอบ คาดว่าไม่เกิน 3 เดือน น่าจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา กสทช. ได้

“การประชุมคณะกรรมการกินเวลาร่วม 4 ชั่วโมง ซึ่งยืนยันว่า การที่ต้องเร่งกระบวนการสรรหา กสทช. เพื่อไม่ให้มีสัญญาณการล่าช้าในการทำงานช่วงรอยต่อการต่ออายุการใช้งาน 5G ในด้านต่างๆ อาทิ การแพทย์ และการเกษตร ไม่ได้จะล้าช้า หรือมีนัยยะอื่นแอบแฝง ขอให้ทุกคนสบายใจได้” นายพุทธิพงษ์กล่าว

‘ชาญศิลป์’เปิดใจนั่งบอร์ดบิณฑุ

นายชาญศิลป์ ตรีบุษกร กรรมการในคณะ

กรรมการ (บอร์ด) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซีอีโอ) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการทำแผนฟื้นฟูการบินไทยเปิดเผยถึงการทำงานในการบินไทยว่า เนื่องจากเป็นซีอีโอมาก่อน ตอนนี้ต้องขอศึกษากรณีของการบินไทย เพราะธุรกิจต่างกับ ปตท. ต้องทำความเข้าใจ มีอะไรที่เรานัดช่วยได้ก็พยายามจะเข้าไปช่วย เรายังรักการบินไทย เป็นสายการบินที่สำคัญของประเทศ นำเสียดายที่มาถึงวันนี้ มีหนี้สินล้นพ้นตัว แต่ส่วนตัวมองว่าทางธุรกิจน่าจะผ่านพ้นไปได้ เพราะแบรนด์ยังดี มีจุดแข็ง อย่างไรก็ดีเข้ามาทำงานทุกคนตั้งใจเสียสละเรื่องผลตอบแทนต่างๆ ถือเป็นเรื่องดีเป็นการแสดงสปิริตที่ดี ทุกคนมีความสามารถ ทั้งนี้คงต้องจัดระบบ เข้าไปดูตามความเหมาะสม ต้องทำงานร่วมฝ่ายบริหาร ทำงานร่วมกับบอร์ดให้ได้

นายชาญศิลป์กล่าวว่า สำหรับกระแสข่าวการถูกทบทวนเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) การบินไทยนั้น ยืนยันว่ายังไม่มีการติดต่อเข้ามา เพราะเพิ่งเข้าเป็นกรรมการได้เพียง 2 วัน ต้องเรียนก่อนว่าการทำงานเป็นรูปของกรรมการที่ต้องทำเรื่องของแผนฟื้นฟู เปรียบกับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยเป็นการกิจสำคัญมาก ดังนั้น เรื่องดีดีจึงไม่ใช่ประเด็นตอนนี้

ชี้หากนั่งเก้าอี้ดีดีก็แค่ชั่วคราว

“ส่วนกรณีที่จะเป็นทั้งกรรมการและเป็นดีดีด้วยเกิดขึ้นได้น้อย บริษัทที่รันตามปกติจะน้อย เพราะบริษัทที่เป็นมหาชน การมีกรรมการผู้จัดการหรือซีอีโอ ต้องผ่านคัดเลือก แต่ถ้าเป็นก็แค่ชั่วคราวแค่นั้นเอง เป็นเพื่อแก้ปัญหา เพราะหากเป็นมหาชนตามปกติต้องมีคำสั่งสรรหามีการคัดเลือก มีการสมัคร เพื่อความโปร่งใส ทำให้ได้ผู้ต้องมึสเปก มีการกรรมการสรรหา มีกระบวนการ

คัดสรร ยืนยันว่าผมไม่ได้รับการทบทวน ไม่มีกระแสข่าวก็คือข่าว” นายชาญศิลป์กล่าว

กับต้นสนอง มิ่งเจริญ นายกสมมาคมนักบินไทยกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่านายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล รองประธานคณะกรรมการการบินไทยและรักษาการดีดี จะขอลาออกจากการทำหน้าที่รักษาการดีดีการบินไทย และนั่งในตำแหน่งรองประธานบอร์ดตำแหน่งเดียวเหมือนเดิม โดยมีการทบทวนนายชาญศิลป์ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการดีดีการบินไทยแทนตำแหน่งดีดีการบินไทยถือเป็นแม่ทัพใหญ่คนสำคัญ จึงอยากได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งต่อไปจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอย่างรอบด้าน และเหมาะสมด้านศักยภาพที่เพียบพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งส่วนตัวก็ยินดีและเชื่อมั่นว่าจะช่วยพลิกฟื้นการบินไทยให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้พยายามโทรศัพท์ไปสอบถามนายจักรกฤษณ์เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ก็ไม่รับสายและกดสายทิ้ง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 7 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14285

Col.Inch: 8.99

Ad Value: 8,091

ภาพข่าว: Tech for Life: วิธีสกัด

หน้า: 17(ขวา)

PRValue (x3): 24,273

คลิป: ชาว-ดำ



วิธีสกัด

ขณะที่ **ดีแทค** รายงานว่า ขณะนี้ผู้ให้บริการมือถือกำลังร่วมมือประสานงาน **กสทช.** และบริษัท **แอปเปิล (Apple)** ทหาทางป้องกันปัญหา iMessage หลอกกลางแล้ว

พร้อมแนะนำผู้ใช้มือถือ **iPhone** ป้องกันสแปม ประกอบด้วย 1.รายงานสแปมหรือข้อความขยะในแอปข้อความ (Report spam or junk) 2.บล็อกหมายเลขโทรศัพท์ หรือผู้ติดต่อ (Block a phone number or contact) 3.ฟิลเตอร์กรอง iMessage ไม่รับข้อความจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก